



ที่ MO 047/2560

วันที่ 7 กันยายน 2560

เรื่อง การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ในนาม บริษัท ออลส์ บลูม โคโคเนท จำกัด

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัท : บริษัท ออลส์ บลูม โคโคเนท จำกัด

วันที่จดทะเบียน : วันที่ 6 กันยายน 2560

ประเภทธุรกิจ : ทำการวิจัย ปรับปรุง พัฒนา เพาะพันธุ์ ผลิตต้นกล้าพันธุ์และ
จำหน่ายกล้าพันธุ์ มะพร้าว ปาล์มน้ำมัน และพันธุ์พืชทุกชนิด

สถานที่ตั้ง : 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระราม 4 เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร

ทุนจดทะเบียน : 5,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 500,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

ทุนชำระแล้ว : เรียกชำระค่าหุ้นครั้งแรก 2.50 บาทต่อหุ้น

โครงสร้างการถือหุ้น : บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด (ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99)
ถือหุ้นร้อยละ 99.99

กรรมการบริษัท : 1) นายรชฏ ฤทธิเดชทรัพย์ 2) นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา
3) นายถกล ฤทธิเดชทรัพย์ 4) นายโกศล นันทสิทธิ์พงศ์

อำนาจกรรมการ : กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ที่มาของเงินทุน : เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ : ผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบเงินปันผล

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง : ไม่มี

ทั้งนี้ การจัดตั้งบริษัท ออลส์ บลูม โคโคไนท์ จำกัด ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยขนาดของรายการในครั้งนี้มีมูลค่าเท่ากับ 5,000,000 บาท ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับจะเท่ากับร้อยละ 0.10 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ของ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) (4,760 ล้านบาท) ซึ่งเป็นขนาดที่มีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยรายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงกัน และขนาดของรายการไม่ถึงเกณฑ์ตามข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์การทำรายงานที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภิสสิทธิ์ ช่อเรืองศักดิ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร